

Giới thiệu:

Chào mừng bạn đến với Magoosh IELTS Podcast! Đây là Tập 23. Trong tập này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách học IELTS trong một tháng. Sau đó, bạn có thể kiểm tra các ghi chú hiển thị để biết các liên kết trực tiếp đến kế hoạch học tập IELTS một tháng của Magoosh, và các liên kết đến các tài liệu luyện thi IELTS được đề xuất.

Đừng quên ghé thăm chúng tôi tại [IELTS.Magoosh.com](https://www.ieltsmagoosh.com) để có thêm nhiều tài nguyên tuyệt vời để cải thiện điểm số IELTS của bạn. Sử dụng mã phiếu giảm giá, “ieltspodcast” để tiết kiệm 20% tại trang!

Được rồi, hãy bắt đầu!

Phần Thân 1

Eliot: Nếu bạn cần học IELTS, bạn có thể nên tự hỏi bản thân nên học gì và dành bao nhiêu thời gian cho việc học.

Naomi: Điều đó thực sự có thể khó. Ý tôi là, rõ ràng, bạn muốn thực hành cho cả bốn phần của bài kiểm tra. Nhưng có điều gì khác mà học sinh nên tập trung vào không, Eliot?

Eliot: Chà, Naomi, học IELTS Nghe, Đọc, Viết và Nói không bao gồm rất nhiều cơ sở. Nhưng vâng, có một vài điều chung khác mà sinh viên nên học. Từ vựng là một trong những điểm quan trọng. Một vốn từ vựng tiếng Anh tốt sẽ giúp bạn trong mọi phần của bài kiểm tra. Và sẽ rất tốt khi học các kỹ năng mà được cụ thể trong bài thi.

Naomi: Bây giờ, bạn có ý gì khi nói những cái cụ thể trong bài thi? Bạn có thể đưa cho tôi một vài ví dụ?

Eliot: Chắc chắn rồi. Hãy nói về nhịp độ, kỹ năng hoàn thành nhiệm vụ của bạn ở tốc độ phù hợp. Kỹ năng này thực sự rõ ràng đối với các kỳ thi tính giờ như IELTS. Nhưng nó không cụ thể cho bất kỳ một phần. Nó không thực sự là một kỹ năng ngôn ngữ. Một ví dụ khác, nó giúp hiểu các loại câu hỏi mà bạn sẽ thấy trong mỗi phần.

Naomi: Nghe có vẻ như bạn nói rằng luyện tập IELTS nên tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ, nhưng cũng bao gồm một số kỹ năng làm bài thi?

Eliot: Bạn hiểu rồi đó!

Naomi: Vậy sự cân bằng đó trông như thế nào? Nên dành bao nhiêu thời gian cho các bài học ngôn ngữ so với các bài học kỹ năng?

Eliot: Chà, bây giờ, đó là một câu hỏi khó. Bạn thực sự cần phải đạt được sự cân bằng cẩn thận giữa việc học ngôn ngữ và xây dựng kỹ năng. Nó giúp có một kế hoạch tốt.

Naomi: Nhưng làm thế nào sinh viên có thể đưa ra một kế hoạch học tập thực sự tốt? Nghe có vẻ như để làm một thời gian biểu là một nhiệm vụ khó khăn.

Eliot: Nó thực sự có thể khó. Tôi biết điều này đầu tiên, bởi vì tôi thực sự đã viết một số kế hoạch học tập cho blog của chúng tôi. Bằng cách đó, các sinh viên không phải làm việc chăm chỉ, và có thể tập trung hơn vào việc luyện thi thực tế. Họ có thể sử dụng một trong các kế hoạch học tập Magoosh IELTS. [Kế hoạch học tập IELTS một tháng](#) của chúng tôi đặc biệt phổ biến.

Naomi: Tôi đã thấy kế hoạch đó trên blog. Vì vậy, thời gian biểu một tháng - nó cho học sinh biết cần học từ vựng bao nhiêu và dành bao nhiêu thời gian cho mỗi ngôn ngữ và kỹ năng kiểm tra?

Eliot: Đúng vậy. Và ngoài việc bao gồm các loại điều bạn cần học, kế hoạch học tập trong một tháng của chúng tôi bao gồm một danh sách kiểm tra các tài nguyên bạn nên sử dụng - sách, trang web và ứng dụng phù hợp cho 4 tuần luyện thi IELTS hoàn hảo.

Naomi: Vậy học sinh cần những tài liệu gì cho kế hoạch này?

Eliot: Thật là một danh sách đơn giản đáng ngạc nhiên. Hầu hết mọi thứ đến từ chỉ một trong hai nguồn: các nhà tạo đề thi chính thức, hoặc Magoosh. Đối với nội dung chính thức, kế hoạch yêu cầu [Hướng dẫn chính thức về IELTS của IELTS](#) và hai trang web IELTS chính thức: [IELTS.org](#) và trang [IELTS của Hội đồng Anh](#). Từ Magoosh IELTS, sinh viên sử dụng các bài học video, câu hỏi thực hành, [thẻ từ vựng IELTS](#) và [bài đăng trên blog](#) của chúng tôi. Ồ, và một tài nguyên mà không phải từ chúng tôi dành cho những người thực hiện bài kiểm tra: [EnglishVocellectExercises.com](#).

Naomi: Tôi đã từng đến trang EnglishVocellectExercises.com. Mặc dù vậy, tôi chưa thấy IELTS được đề cập trên trang web. Bạn có chắc chắn đây là một nguồn luyện thi IELTS thực sự tốt?

Eliot: Ồ, chắc chắn rồi. Bạn đã đúng khi nói rằng trang web không thực sự đối phó với IELTS trực tiếp. Nhưng trang web này là tất cả về từ vựng tiếng Anh từ trung cấp đến nâng cao. Và đó là mức độ chính xác của từ vựng mà bạn sẽ thấy trong bài kiểm tra.

Naomi: Điều đó hợp lý. Vì vậy, để thực hiện kế hoạch học tập này, các sinh viên cần có hướng dẫn chính thức cho IELTS, các trang web IELTS chính thức, các bài học video Magoosh IELTS, flashcards và blog, và trang web từ vựng tiếng Anh đó.

Eliot: Đó là bản tóm tắt. Và một khi họ có những tài liệu đó, họ có thể làm theo kế hoạch bốn tuần chi tiết của chúng tôi cho việc luyện tập IELTS.

Naomi: Tôi cảm thấy như tôi hiểu các tài liệu và hoạt động của nó. Nhưng làm thế nào để lịch trình thực tế kết hợp tất cả những điều đó? Tôi nhớ hình như, bạn có nhận được một danh sách những việc cần làm cho mỗi bốn tuần không?

Eliot: ...

Naomi: Trước khi chúng tôi xem xét cấu trúc của kế hoạch học tập IELTS một tháng của Magoosh, hãy để tạm dừng một chút để nghe từ Magoosh.

Phần giữa

Bạn có muốn mức điểm IELTS tốt?
Magoosh có thể giúp!

Đây là những gì bạn sẽ nhận được với Magoosh:

Các bài học video chuyên sâu bao gồm các khái niệm, cạm bẫy và lỗi tắt
Hơn 200 câu hỏi thực hành để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi của bạn
Truy cập email 24/7 đến một nhóm các gia sư từ xa sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn

Bạn đã sẵn sàng để cải thiện điểm số của bạn và tham gia vào chương trình học mơ ước của bạn? Tuyệt quá! Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn. Ghé thăm chúng tôi tại ielts.magoosh.com và sử dụng mã phiếu giảm giá “podcast” để tiết kiệm 20% tại trang.

Bây giờ trở lại chương trình!

Phần thân 2

Eliot: Trong kế hoạch học tập của chúng tôi, bạn sẽ có được một danh sách những việc cần làm mỗi tuần. Và lịch trình của các hoạt động học tập thậm chí còn chi tiết hơn thế. Chúng tôi chia nhỏ từng ngày các hoạt động học tập được đề xuất.

Naomi: Tôi có thể thấy làm thế nào điều này có thể giúp rất nhiều sinh viên. Vì vậy, bốn tuần, và bốn phần thi của IELTS. Học sinh có nên tập trung vào một phần khác nhau mỗi tuần?

Eliot: Tôi khuyên bạn nên không nên làm điều đó, thực sự. Điều quan trọng cần nhớ là bốn kỹ năng tiếng Anh được sử dụng cùng nhau trong cuộc sống thực. Vì vậy, nó rất tốt để học cả bốn kỹ năng trong một tuần. Học sinh cũng nên có được một số thực hành với từ vựng và kỹ năng kiểm tra mỗi tuần.

Naomi: Wow, nghe có vẻ cần học rất nhiều mỗi tuần. Học sinh của chúng ta sẽ thực sự có thời gian cho điều đó?

Eliot: Bây giờ đó là một câu hỏi hay. Tôi thiết lập kế hoạch học tập để học sinh cần chuẩn bị trung bình một hoặc hai giờ mỗi ngày. Mặc dù, một số ngày đòi hỏi nhiều thời gian học tập. Ví dụ, sinh viên nên dành ít nhất ba giờ vào bất kỳ ngày nào và dành thời gian làm bài kiểm tra IELTS toàn thời gian.

Naomi: Nghe có vẻ như có thể thực hiện được. Nhưng nếu cái gì đó xuất hiện? Điều gì sẽ xảy ra nếu một học sinh có một ngày thực sự bận rộn và chúng không có đủ thời gian để thực hiện các hoạt động đó vào ngày đó?

Eliot: Điều đó chắc chắn xảy ra theo thời gian. Trong trường hợp đó, tôi khuyến khích sinh viên bắt kịp những hoạt động bị bỏ lỡ vào một ngày khác trong tuần.

Naomi: Linh hoạt là tốt. Có bất kỳ thay đổi nào khác mà sinh viên có thể thực hiện cho các kế hoạch, nếu họ cần?

Eliot: Hoàn toàn đúng. Tôi thiết lập tất cả các kế hoạch IELTS để sinh viên có thể tùy chỉnh chúng. Một số sinh viên, ví dụ, có thể rất giỏi về phần đọc IELTS, nhưng cũng thực sự phải vật lộn rất nhiều với phần nói IELTS. Trong trường hợp đó, họ có thể bỏ qua một số bài thực hành Đọc và thay thế bằng thực hành Nói thêm.

Naomi: Nghe có vẻ như bạn Nói rằng kế hoạch học tập có thể được làm theo chặt chẽ, hoặc sửa đổi?

Eliot: Điều đó đúng. Nhiều sinh viên trải qua lịch trình học tập một tháng của chúng tôi chính xác, nhưng tôi cũng nghe được từ những sinh viên coi kế hoạch này như một hướng dẫn lỏng lẻo - một nền tảng cho một kế hoạch cá nhân mà họ tự đưa ra.

Phần kết

Vi vậy, bạn nghĩ sao? Nếu bạn cần xem lại các mẹo này, hãy xem ghi chú hiển thị cho bản ghi của tập này để bạn có thể theo dõi và nghe lại.

Oh, và nhân tiện! Chúng tôi tìm kiếm các tình nguyện viên giúp chúng tôi dịch các bản sao chương trình từ tiếng Anh sang ngôn ngữ đầu tiên của bạn. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi email cho tôi tại naomi@magoosh.com với dòng tiêu đề "translation", và cho tôi biết bạn có thể dịch ngôn ngữ nào!

Cảm ơn vì đã lắng nghe! Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng tôi bằng cách để lại xếp hạng và đánh giá trong Apple Podcasts, nó giúp mọi người tìm thấy chúng tôi! Và đừng quên nhấn nút đăng ký. Cho đến lần sau! Đây là Naomi tại Magoosh, chúc bạn học tập vui vẻ!